



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๖๖

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ สังคม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แจ้งอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๔๑,๓๓๑,๘๐๐ บาท
(แปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแผน นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้ในไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ และบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา ๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผน
การใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ระดับคะแนน ๕ ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. เท่ากับร้อยละ ๑๐๐
กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้

๑ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ และบันทึกข้อมูล
ผลการดำเนินงานในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป โดยส่งเป็นไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์women.yut1@outlook.com
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายวิฑูรย์ นวลนุกูล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

